

โครงการ	“รัก” ให้พก ใช้ถุงยาง ที่ถูกต้อง ป้องกันโรค ด้วยเครื่องสอนใส่ถุงยางอนามัย
คณะผู้จัดทำ	1. นางสาว ชุติมา แสงฉวี 2. นางสาว ญัฐธิดา หมื่นชื่น 3. นางสาว นัทธ์หทัย สรรคชา
ที่ปรึกษาโครงการ	นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง ,นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง และนางสาวชลดา บรรจงศิลป์
สถานศึกษา	โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ปีการศึกษา	2567

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง “รัก” ให้พก ใช้ถุงยาง ที่ถูกต้อง ป้องกันโรค ด้วยเครื่องสอนใส่ถุงยางอนามัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาหลักการ วิธีการ และการสร้างสื่อการสอนเรื่องเพศให้ถูกต้อง และเหมาะสม 2) นำหลักการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศ สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศ ที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ กิจกรรม “รัก” ให้พก ใช้ถุงยาง ที่ถูกต้อง ป้องกันโรค ด้วยเครื่องสอนใส่ถุงยางอนามัยและ 4) เผยแพร่ กิจกรรมให้กับคณะครูและบุคลากร นักเรียนในโรงเรียนภูดินแดงวิทยา และผู้ที่สนใจทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 20 คน โดยดำเนินกิจกรรม “รัก” ให้พก ใช้ถุงยาง ที่ถูกต้อง ป้องกันโรคด้วยเครื่องสอนใส่ถุงยางอนามัย เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ร่วมกันศึกษาปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการควบคุม ป้องกัน ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ สาเหตุ และปัญหา ศึกษาการใช้ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาคุมแบบธรรมดาและฉุกเฉินที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมนำกิจกรรมที่ ร่วมกันออกแบบไปปรึกษาครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสามารถทำได้นำ กิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน โดยศึกษาจากการวัดดัชนีผลกาย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน ศึกษาและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมและ ศึกษา ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรม

ผลการศึกษาพบว่า

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุม ป้องกัน ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ สาเหตุ และปัญหา ศึกษาการใช้ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาคุมแบบธรรมดาและฉุกเฉิน มาใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ทำแบบทดสอบถูกต้อง 53.15% หลังเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายแบบทดสอบถูกต้อง 81.57%

2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรม “รัก” ให้พก ใช้ถุงยาง ที่ถูกต้อง ป้องกันโรค ด้วยเครื่องสอนใส่ถุงยางอนามัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98